

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวปลอดสารพิษบางเดื่อ ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ได้รวมตัวกันปลูกข้าวปลอดสารพิษสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน และยังได้จัดตั้งโรงสีข้าวชุมชนสามารถลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางผลิตข้าวได้ 3 ตัน ต่อวันและที่ทันสมัยทันสมัยเทคโนโลยีกว่าชุมชนอื่นๆ ก็คือกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะขายสินค้าของชุมชน คือกลุ่มนี้สามารถขายข้าวของชุมชนผ่านระบบออนไลน์และแอปพลิเคชันด้วย QR Code

“ตอนนี้เราได้พัฒนา QR Code ผู้ซื้อสามารถสแกน QR Code ที่ถุงข้าวซึ่งมันจะสามารถตอบผู้บริโภคได้ทันทีว่าข้าวถุงนี้ผลิตจากที่ไหน ใครเป็นผู้ผลิตผลิตวันที่เท่าไร กระบวนการเก็บเกี่ยวจะกระทั้งระบบการขนส่งสู่มือผู้บริโภคเราจะสามารถรู้ได้ในทุกขั้นตอน สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่จะตัดสินใจซื้อข้าวจากกลุ่มของเรา” ธนาภัทร คุ่มทรัพย์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวปลอดสารพิษบางเดื่อกล่าว

วิธีการที่จะได้รู้ข้อมูลและสั่งซื้อข้าวปลอดสารพิษจากกลุ่มก็ง่ายๆ เพียงใช้แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนสแกน QR Code ที่ติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์ เราจะเข้าถึงข้อมูล ตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูป และยังสามารถติดต่อผู้ขายได้โดยตรง แบบรวดเร็วทันใจ ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีออเดอร์ออนไลน์เข้ามาไม่น้อยไม่เฉพาะยอดขายในประเทศ แต่ยังมีเปิดตลาดได้ไกลไปถึงในจีนและสิงคโปร์ด้วย



คุณธนาภัทร คุ่มทรัพย์

## เกษตรกรรุ่นใหม่ก้าวทันเทคโนโลยี พัฒนาช่องทางการขายสินค้าเกษตรกรผ่าน QR-Code

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวปลอดสารพิษบางเดื่อ ยังช่วยกันพัฒนาทั้งสายพันธุ์และคุณภาพข้าวให้ดียิ่งขึ้น พร้อมร่วมกับวิสาหกิจชุมชนอื่นๆ บันแบรนด์ข้าวของจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นแบรนด์เดียวกันทั้งจังหวัดเพื่อง่ายต่อการจดจำและจะนำ QR Code มาใช้ในการเพิ่มยอดขายด้วย เรียกได้ว่า ทั้งทันสมัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคแล้วยังช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับข้าวไทยอีกทางหนึ่ง

เพื่อรองรับปริมาณคำสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวปลอดสารพิษบางเดื่อ จึงได้ขอเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 SME เกษตรที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ดำเนินการขึ้นมาตามนโยบายรัฐบาล เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการ SMEs และสร้างมาตรฐานสินค้าชุมชนให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นสำหรับภาพรวมโครงการ 1 ตำบล 1 SME เกษตรของสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครสวรรค์ มีเป้าหมายปล่อยสินเชื่อวงเงิน 380 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่านมา สามารถปล่อยสินเชื่อได้แล้วกว่า 100 ล้านบาท

ผู้บริโภคที่สนใจอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวปลอดสารพิษบางเดื่อ หรือศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกระบวนการผลิต สามารถติดต่อได้ที่ **คุณธนาภัทร คุ่มทรัพย์** ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวปลอดสารพิษบางเดื่อ 128/2 ม.4 ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โทร 089 194 3749



วิสัยทัศน์ ธ.ก.ส. : “เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย ให้บริการทางการเงินครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร”